

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Hoàng Hợp, ngày 22 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Hợp năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Hoàng Hợp về thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Hợp năm 2024 UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Thường vụ Quốc hội trên lĩnh vực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện các quy định của Trung ương và Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục quan tâm, phát huy dân chủ trong công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch tạo được thống nhất cao. Phát huy dân chủ trong huy động các nguồn đóng góp của doanh nghiệp, Nhân dân, con em xa quê trong xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng, đầu tư các công trình dự án; thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế...

Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, thôn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong sinh hoạt chi bộ thôn, thường xuyên bám nắm đơn vị thôn phụ trách chỉ đạo và tham mưu cho cấp ủy kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên.

Hội đồng Nhân dân xã tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đặc biệt những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống lao truyền thanh, hội nghị, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, phục vụ, đảm bảo dân chủ, không có khiếu kiện, khiếu nại trong Nhân dân. Quan tâm công tác tiếp xúc, đối thoại người đứng đầu chính quyền với Nhân dân; duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư đúng theo quy định. Giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, không chuyên trách xã đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ.

Triển khai thực hiện các quy định của tỉnh, của huyện về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng các xã; chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã thực hiện vận động thu các khoản đóng góp theo đúng Hướng dẫn của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và Nhân dân. HĐND xã tổ chức giám sát việc huy động các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại các trường học.

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ cơ sở ngày 10/11/2022. Tổ chức lấy kiến Nhân dân về dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Hợp đảm bảo đúng đúng quy định. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Hợp.

2. Việc triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân đã tích cực tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp ý kiến vào nghị quyết của HĐND, tham gia giám sát và phản biện các hoạt động của chính quyền, phối hợp tiếp xúc cử tri, tổ chức có hiệu quả phong trào, các cuộc vận động cách mạng. Đã chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát, năng động, hướng về cơ sở. Chất lượng cán bộ, công chức, chất lượng tổ chức cơ sở được nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội dung có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quần chúng Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội*”, “*về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền*”. Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết định 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của BTV Tỉnh ủy và quyết định số 675-QĐ/TU ngày 29/01/2019 của BTV Huyện ủy; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên Bám sát cơ sở, nắm tình hình, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và các tổ hoà giải cơ sở.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã đã có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhiều hơn. Ban Chỉ đạo đã xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; đã phát huy chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo kịp thời, quyết liệt, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ được tăng cường, trong năm.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ sở có nhiều chuyển biến. Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy đảng, chính quyền, các cho bộ trực thuộc, đơn vị thôn tiếp tục thực hiện tốt các quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác đối thoại với Nhân dân, trong năm: xã đối thoại 01 cuộc với Nhân dân; các đơn thư, khiếu nại được xem xét giải quyết 100%, không có vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" gắn với thực hiện các Quy chế, Quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở trên địa bàn xã.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Hợp năm 2024”

- BCD thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở xã đã tham mưu Thường trực, BTV Đảng ủy kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, không chuyên trách, đồng thời sao gửi văn bản đến các chi bộ trực thuộc để tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng hình thức thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc hội nghị của đoàn thể, các cuộc họp thôn.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng,

chính đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hoằng Hóa; Công văn số 17789/UBND-THKH ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Công văn số 1436/UBND-NV ngày 08/6/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân.

2. Thực hiện quy chế dân chủ

- Thực hiện nội dung công khai để dân biết:

+ Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện tốt việc công khai cho Nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp với Nhân dân như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp của dân, công khai các dự án của địa phương; tiến độ thực hiện phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công trình trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.. Một số thủ tục đã được giải quyết nhanh, gọn, giảm bớt phiền hà được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

+ Tuy nhiên, việc thông báo công khai cho dân biết có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt, ở một số đơn vị thôn vẫn còn một số nội dung chưa thông báo kịp thời, đầy đủ để dân biết.

- Thực hiện nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp:

+ Trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã thực hiện mở rộng dân chủ để Nhân dân biết, tham gia bàn bạc, tự quyết định trực tiếp về các chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, không áp đặt hoặc can thiệp vào công việc của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân bàn bạc, thảo luận và quyết định. Giúp Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các công trình xây dựng do dân đóng góp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Tuy nhiên, ở một số nơi người dân chưa quan tâm nhiều với việc thực hiện Luật dân chủ cơ sở, còn một số nội dung Nhân dân chưa tham gia nhiều ý kiến đóng góp, nên việc thực hiện dân chủ còn hạn chế.

- Thực hiện nội dung dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định:

Với những hình thức lấy ý kiến của Nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp sửa chữa, bổ sung và biểu quyết Xây dựng nông thôn mới, hương ước, quy ước của thôn.

- Thực hiện những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến: Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Hợp... theo quy định của pháp luật. Thông qua các cuộc họp dân để Nhân dân ở các thôn tham gia ý kiến theo đúng quy định, sau khi Nhân dân tham gia ý kiến thì UBND xã phối hợp với UBMTTQ tiếp thu xem xét, nếu nội dung tham gia ý kiến của Nhân dân phù hợp và đúng quy định thì được chính quyền địa phương bổ sung vào các dự thảo để xây dựng, ban hành sát đúng nên khi triển khai thực hiện được Nhân dân đồng tình ủng hộ;

- Thực hiện những nội dung Nhân dân giám sát:

Đối với những việc Nhân dân giám sát, kiểm tra: Ban Thanh tra Nhân dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Thông qua hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nên Nhân dân được thông tin đầy đủ, kịp thời, được tham gia đóng góp và phát huy vai trò giám sát, kiểm tra hầu hết mọi vấn đề thuộc mọi lĩnh vực của đời sống. Từ việc sản xuất kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, việc phê bình góp ý của xóm và hoạt động của đảng viên nơi cư trú đều gắn với việc kiểm tra, giám sát của Nhân dân. QCDC ở cơ sở đã góp phần phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh, người dân được bàn bạc, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Kinh tế của xã liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong việc vận động Nhân dân hiến cây, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, Nhân dân đã tự nguyện. Tất cả các khoản đóng góp của Nhân dân được Nhân dân bàn bạc, quy định mức đóng, bầu ban quản lý điều hành, thực hiện những công việc Nhân dân đã bàn, quyết định, thanh quyết toán kịp thời, rõ ràng, công khai, dân chủ. Thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng nên các công trình được triển khai xây dựng đúng tiến độ.

3. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động hành chính nhà nước

Người đứng đầu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đảm bảo dân chủ trong mọi hoạt động, điều hành, đặc biệt, những vấn đề mà cán bộ, công chức đặc biệt quan tâm như: phong cách làm việc dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức; sử dụng hiệu quả tài sản, kinh phí, công khai mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm, thảo luận bàn biện pháp thực hiện kế hoạch cho năm tiếp theo; lắng nghe ý kiến đóng góp, phê

binh của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức.

Triển khai thực hiện tốt cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Đến nay, tất cả các bộ phận “một cửa” ở cơ sở đều được bố trí phòng làm việc cơ bản đủ diện tích, trang thiết bị cần thiết, niềm yết đầy đủ các thủ tục hành chính; công khai minh bạch các chế độ chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công chức; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đã góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

- Kết quả thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 25/02/2024 Công đoàn xã đã tham mưu cho Ban Chi đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần ổn định chính trị nội bộ, công tác thu chi tài chính ngày càng minh bạch, cán bộ công chức ngày càng phát huy quyền lợi, nguyên tắc tập trung dân chủ ngày càng được phát huy góp phần tạo sự khát vọng và ý chí tự lực tự cường công hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được

- Việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, gia đình văn hoá, thôn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Việc thực hiện dân chủ và các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bầu không khí dân chủ, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân, cùng có thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền, từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; làm chuyển biến một bước về ý thức, đạo đức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn; tác động tích cực tới việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân; xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở thôn.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong phục vụ Nhân dân của công chức giảm bớt phiền hà cho dân.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quyền làm chủ, tính năng động sáng tạo của Nhân dân được phát huy, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, công chức; khắc phục mọi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

- Đa số Nhân dân tự ý thức được quyền làm chủ của mình và góp phần vào việc xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Một số đơn vị thôn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc cũng như tính cấp bách và lâu dài của vấn đề dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Do đó công tác tổ chức học tập ở những nơi này chưa sâu rộng, Nhân dân ít quan tâm đến Quy chế dân chủ, tổ chức họp dân có một số thôn tỷ lệ tham gia thấp.

- Việc xây dựng hương ước, quy ước một số thôn chưa thật sự được coi trọng, đến nay 100% số thôn đã xây dựng được hương ước, quy ước, song nhiều nội dung trong hương ước không phù hợp với thực tiễn.

- Một số cán bộ, công chức ngại tham gia ý kiến đóng góp với lãnh đạo, chưa dám đấu tranh thẳng thắn.

Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế:

- Nhận thức của một bộ phận Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở còn hạn chế, chưa nêu cao hết tinh thần, trách nhiệm và phát huy tính dân chủ trong Nhân dân.

- Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chương trình dự án đầu tư của Nhà nước.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt kịp thời các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ; Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2025.

2. Cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ, tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy chế để cán bộ, công chức và người lao động phát huy dân chủ, tham gia ý kiến vào các chủ trương, nhiệm vụ công tác hàng năm.

3. Đa dạng hoá các hình thức phát huy dân chủ cơ sở: Tổ chức tọa đàm theo các chuyên đề của các tổ chức: Công đoàn, cựu chiến binh, nữ công vv... để cán bộ, đoàn viên phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình công tác, giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thủ tục và thời gian giải quyết. Thực hiện tốt quy chế làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tất cả các khâu công việc đều được giải quyết nhanh gọn, rút ngắn thời gian và hiệu quả.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các chi bộ, thôn nhất là việc sử dụng các nguồn đóng góp của Nhân dân, các nguồn xã hội hóa giáo dục, những nội dung dễ xảy ra sai phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

6. Thực hiện việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024, phương hướng năm 2025 của UBND xã Hoàng Hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoàng Hóa (B/c);
- BTV đảng ủy – T.Tr HĐND xã (B/c);
- UB MTTQ, các đoàn thể (P/h)
- Cán bộ, công chức (T/h)
- Lưu: VT .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phụng